

*Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2011*

Số: 2962 /BTC-TCHQ  
V/v cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho  
hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ.

Kính gửi : Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 313/VPCP-KTTH ngày 14/01/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia về kiến nghị nêu tại công văn số 0350/BCT-XNK ngày 12/01/2011 của Bộ Công thương về việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại các cuộc họp trước đó Bộ Tài chính với Bộ Công thương đã trao đổi và thống nhất ý kiến không cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ với lý do việc cấp C/O xác nhận xuất xứ Việt Nam mục đích chủ yếu cho hàng hoá xuất ra nước ngoài để được hưởng các chế độ ưu đãi theo các thoả thuận thương mại mà Việt Nam ký với các nước chứ không phải để đưa vào thị trường trong nước để hưởng ưu đãi.

Tuy nhiên, sau một thời gian không cấp C/O cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ, trước đề nghị của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương có công văn số 0350/BCT-XNK ngày 12/01/2011 báo cáo Thủ tướng đề nghị tiếp tục cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ với lý do:

- Không có cơ sở pháp lý rõ ràng để từ chối cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ vì hàng đã được làm thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì phải được áp dụng các chế độ như hàng hoá xuất nhập khẩu thông thường khác.

- Việc không cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp Việt Nam mất các hợp đồng gia công vào tay các công ty trong khu vực ASEAN gây ảnh hưởng đến việc làm, tăng nhập siêu của Việt Nam từ các nước ASEAN

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hàng hoá từ trong nội địa xuất khẩu vào khu công nghiệp, khu chế xuất và ngược lại từ khu công nghiệp, khu chế xuất đưa vào (nhập khẩu) nội địa được phép cấp C/O ưu đãi đặc biệt. Nếu doanh nghiệp lợi dụng chính sách này thì vẫn có thể tìm cách có C/O ưu đãi đặc biệt khi đưa vào nội địa. Thậm chí doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang các nước thành viên khác rồi quay ngược trở lại Việt Nam để có được C/O ưu đãi đặc biệt.

Từ những ý kiến trên, Bộ Tài chính thấy rằng:

Thực tế, chưa có đánh giá cụ thể và chính xác về việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng xuất nhập khẩu tại chỗ về tác động tích cực và tiêu cực đối với

hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vì vậy, trước mắt Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ Công thương tiếp tục cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ, nhưng đề nghị Chính phủ chỉ đạo hai Bộ thống nhất đánh giá lại việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng xuất nhập khẩu tại chỗ sau 06 tháng hoặc 01 năm thực hiện, trên cơ sở thống kê và theo dõi chặt chẽ các lô hàng làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ có C/O ưu đãi đặc biệt, số lượng các C/O phát hành từ các Tổ chức cấp C/O; mặt khác Bộ Công thương có ý kiến về việc cấp C/O cho chính hàng hoá sản xuất tại nước mình để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu trong nước có phù hợp với thông lệ quốc tế hay không. Đề từ đó báo cáo Chính phủ tiếp tục hay dừng việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính xin chuyển ý kiến trên đến Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Công thương .
- Lưu VT, TCHQ (10)



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Đỗ Hoàng Anh Tuấn**